



อังกศร

4

มิจนายน

บทอ่านที่ 1

บทต 2:9-14

ในคืนเดียวกันนั้น เมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากการฝังศพ ข้าพเจ้าก็อาบน้ำและออกไปที่ลานบ้าน นอนที่กำแพงลานไม่ได้คลุมหน้า เพราะอากาศร้อน ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามืงกกระจอกอยู่บนกำแพงเหนือศีรษะข้าพเจ้า มูลร้อนของนกตกลงเข้าตาข้าพเจ้า ทำให้เป็นฝ้าขาว ข้าพเจ้าไปพบแพทย์ แต่เขารักษาข้าพเจ้าไม่ได้ ยิ่งเขาใส่ยา ตาของข้าพเจ้าก็ยังมีฝ้าขาวมากขึ้น จนบอดสนิท ข้าพเจ้าตาบอดเป็นเวลาสี่ปี พี่น้องทุกคนของข้าพเจ้าเสียใจมาก อาทศครรับภาระเลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นเวลาสองปี ก่อนที่เขางจะเดินทางไปยังแคว้นเอเลีมอัส

เวลานั้น อรรนภรรยาของข้าพเจ้าทำงานที่บ้านเพื่อหารายได้ นางปั่นขนแกะและทอผ้า นำงานที่ทอไปส่งให้นายจ้างและรับเงินเป็นค่าตอบแทน วันหนึ่ง ตรงกับวันที่เจ็ดเดือนดศตอส นางทอผ้าผืนหนึ่งเสร็จและนำไปส่งให้นายจ้าง เขาจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดและยังแถมลูกแพะอีกตัวหนึ่งมาให้เป็นอาหาร เมื่อลูกแพะเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า ก็เริ่มร้อง ข้าพเจ้าจึงเรียกภรรยาถามว่า “ลูกแพะตัวนี้มาจากไหน เธอไปขโมยมาหรือจงเอาไปคืนเจ้าของเสย เราไม่มีสิทธิ์กินของขโมยเลย” นางตอบว่า “เขาให้ฉันมาเป็นรางวัลนอกเหนือจากค่าจ้าง” แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อนาง บอกข้าพเจ้าให้นำลูกแพะไปคืนเจ้าของข้าพเจ้ารู้สึกอายแทนนางเพราะเรื่องนี้ นางพูดกับข้าพเจ้าว่า “การทำทานของท่านไปไหนหมด กิจการดีของท่านหายไปไหน ใคร ๆ ก็รู้ว่าท่านเป็นอย่างไร”

พระวรสาร

มก 12:13-17

ต่อมา เขาได้ส่งชาวฟารศศและคนบางคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรดมาพบพระเยซูเจ้า หมายถึงจับผิดพระวาจาของพระองค์ คนเหล่านั้นทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสยภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสยภาษีหรือไม่ต้องเสยภาษี” พระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขา จึงตรัสว่า “มาทดสอบเราทำไม เอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งซี” เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาก็ตอบว่า “เป็นของซีซาร์” พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์



ข้อคิด

เรื่องนำเศรำคือ ผู้คนที่ตั้งใจจะจับผิดและปองร้ายพระเยซู ได้พบได้เห็นเรื่องมากมายที่ทำให้พวกเขาอศรรยใจ มากเกินพอที่จะทำให้พวกเขาสำนึกและเลิกปองร้ายพระองค์ แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น การมออคคิดและด่วนสรูปเพื่อนพี่น้อง ก็มักจะลงเอยเช่นกัน ยากที่จะมออะไรมาช่วยได้



Blank lines for writing notes.

